



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
เรื่อง กำหนดกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้ดำรงตำแหน่งใดให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ มุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการประชาชน นั้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสจึงประกาศกำหนดกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายพงษ์ศักดิ์ ชิตะเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

กระบวนการทำงานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

ลำดับที่	กระบวนการงานบริการ	ระยะเวลาปฏิบัติเดิม	ระยะเวลาปฏิบัติปรับปรุงใหม่
๑	การรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐ นาที/ราย	๕ นาที/ราย
๒	การรับชำระค่าภาษีป้าย	๑๐ นาที/ราย	๕ นาที/ราย
๓	การจดทะเบียนพาณิชย์	๓๐ นาที/ราย	๒๐ นาที/ราย
๔	การขออนุญาตติดตั้งประปา	๕ วัน/ราย	๓ วัน/ราย
๕	การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ	๕๐ นาที/ราย	๓๐ นาที/ราย
๖	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร -ขั้นตอนการตรวจเอกสาร/ตรวจสถานที่ -พิจารณาตรวจเอกสาร/เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นพิจารณาคำขอ -แจ้งผลการพิจารณา/ชำระค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาต	๔๕ วัน/ราย	๑๕ วัน/ราย
		-	๓ วัน/ราย
		-	๘ วัน/ราย
		-	๔ วัน/ราย
๗	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ	๑๐ นาที/ราย	๘ นาที/ราย
๘	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐ นาที/ราย	๘ นาที/ราย
๙	การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	๕ วัน/ราย	๒ วัน/ราย
๑๐	การขอรับสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค	๓ วัน/ราย	๑ วัน/ราย